

แบบคำถามที่ประชาชนให้ความสนใจ และสอบถาม

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ส่วนการทะเบียนราษฎร

คำถาม ๑. เพื่อนดิฉันเป็นคนสัญชาติเมียนมา ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาในมหาวิทยาลัยมีหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน คลอดบุตรในไทยเจ้าหน้าที่ออกสูติบัตรให้เป็น ท.ร.๐๓ และเด็กได้รหัส ๐๐ ไม่ทราบว่า ถูกต้องหรือไม่ หรือว่ากรณีนี้เด็กต้องได้ ท.ร.๐๓ และเลข ๗ หรือไม่

คำตอบ ประเภทของสูติบัตรที่ออกให้แก่เด็กขึ้นอยู่กับสิทธิและสถานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรของบิดามารดาของเด็กในขณะที่เกิดเป็นสำคัญ แล้วแต่ว่าสถานะของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดดีกว่ากันเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าสถานะของบิดาเป็นอย่างไร และสถานะของมารดาปรากฏว่าเป็นแรงงานดั่งนั้น เด็กที่เกิดจึงได้สถานะตามมารดาเป็นบุคคลประเภท ๐๐ ประเภทสูติบัตร ท.ร. ๐๓ และนายทะเบียนต้องเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของเด็กไว้ในทะเบียนประวัติ ท.ร. ๓๘ ของมารดา

คำถาม ๒. ข้าพเจ้าและภรรยาเป็นคนไทยไปทำงานที่อเมริกา ลูกเกิดที่อเมริกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งเกิดที่สถานกงสุลไทยแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งประวัติประชาชนมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้พ่อที่อยู่เมืองไทยขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) การทำหนังสือมอบอำนาจต้องไปทำที่สถานกงสุลไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองลายมือชื่อหรือไม่ และใบสูติบัตรของลูกต้องรับรองการแปลที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วยหรือไม่

คำตอบ คนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองการเกิดมีความประสงค์จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) กรณีมีหลักฐานสูติบัตรที่ออกให้โดยสถานกงสุลใหญ่ไทย หลักฐานสูติบัตรย่อมเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ผู้ยื่นคำร้องจึงไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยอีกแต่อย่างใด และหากผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาในต่างประเทศสามารถมอบอำนาจให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะดำเนินการแทนตนได้ ถ้าได้ทำหนังสือมอบอำนาจในต่างประเทศที่มีกงสุลสยามต้องให้กงสุลเป็นพยานด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวนายทะเบียนจะต้องเพิ่มชื่อผู้ยื่นคำร้องไว้ในทะเบียนบ้านชั่วคราว (ท.ร. ๑๔) สำหรับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศของสำนักทะเบียน

คำถาม ๓. ข้าพเจ้าไปติดต่อกับอำเภอ อำเภอแจ้งว่าขอคัดสำเนาผู้เสียชีวิต แต่ด้วยคนสมัยก่อนมีแค่ชื่อและนามสกุล ไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และทางอำเภอแจ้งว่าสมัยนั้นยังไม่มีการเข้ามาช่วย จึงไม่สามารถหาข้อมูลให้ได้ เนื่องจากต้องการเอกสารผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ หากผู้ยื่นคำร้องมีความประสงค์ขอเอกสารผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าได้เสียชีวิตไปนานแล้ว โดยไม่มีเอกสารหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อใด สามารถยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันเพื่อขอหนังสือรับรองการตายของผู้เสียชีวิตไปแล้ว โดยนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย ๒ คน เพื่อรับรองการตายหากนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวได้ตายไปแล้วจริง จึงจะออกหนังสือรับรองการตายให้

คำถาม ๔. แจ้งเกิดออกไปสูติบัตรแล้ว แต่ปรากฏภายหลังว่าได้ตายก่อนการแจ้งการเกิดต้องทำอย่างไรคะ มีหลักฐานใบสูติบัตร หนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลที่ตาย เกิดและตายที่โรงพยาบาลเดียวกัน

/คำตอบ...

คำตอบ คน หมายถึง ผู้มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕ ที่กำหนดว่า สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ฉะนั้น การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร จะกระทำได้เฉพาะกรณีบุคคลที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในขณะแจ้งการเกิดเท่านั้น สำหรับบุคคลซึ่งสิ้นสภาพบุคคลแล้วก่อนแจ้งการเกิด นายทะเบียนจึงไม่อาจรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ได้ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน ภายหลังว่าบุคคลที่ได้แจ้งการเกิดตายก่อนที่จะมีการแจ้งการเกิด ให้นายทะเบียนยกเลิกสูติบัตรที่ออกให้แก่บุคคลที่ตายนั้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

คำถาม ๕. อายุเท่าไรถึงจะเป็นเจ้าบ้านในรายการทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ได้ หากอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ สามารถเป็นเจ้าบ้านในรายการทะเบียนบ้านได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้ได้อันเนื่องมาจากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คำตอบ เจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ดังนั้น หากปรากฏว่าบุคคลผู้มีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์เป็นเจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรือในฐานะอื่นใดในบ้าน และครอบครองบ้านหลังนั้นอยู่ ย่อมสามารถเป็นเจ้าบ้านได้ แต่ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าบ้านให้ผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านแทน

แบบคำถามที่ประชาชนให้ความสนใจ และสอบถาม
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ส่วนการทะเบียนราษฎร

๑. เพื่อนดิฉันเป็นคนสัญชาติเมียนมา ทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาในมหาวิทยาลัยมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน คลอดบุตรในไทยเจ้าหน้าที่ออกสูติบัตรให้เป็น ทร.๐๓ และเด็กได้รหัส ๐๐ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ หรือว่ากรณีนี้เด็กต้องได้ ทร.๐๓ และเลข ๗ หรือไม่
๒. ข้าพเจ้าและภรรยาเป็นคนไทยไปทำงานที่อเมริกา ลูกเกิดที่อเมริกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งเกิดที่สถานกงสุลไทยแล้ว แต่ยังไม่มียุติบัตรประจำตัวประชาชนมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้พ่อที่อยู่เมืองไทยไปขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) การทำหนังสือมอบอำนาจต้องไปทำที่สถานกงสุลไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรองลายมือชื่อหรือไม่ และใบสูติบัตรของลูก ต้องรับรองการแปลที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ หลักลี้ กรุงเทพฯ ด้วยหรือไม่
๓. ข้าพเจ้าไปติดต่อที่อำเภอ อำเภอแจ้งว่าขอคัดสำเนาผู้เสียชีวิต แต่ด้วยคนสมัยก่อนมีแค่ชื่อและนามสกุล ไม่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และทางอำเภอแจ้งว่าสมัยนั้นยังไม่มีระบบเข้ามาช่วย จึงไม่สามารถหาข้อมูลให้ได้ เนื่องจากต้องการเอกสารผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันว่าได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร
๔. แจ้งเกิดออกใบสูติบัตรแล้ว แต่ปรากฏภายหลังว่าได้ตายก่อนการแจ้งการเกิดต้องทำอะไรคะ มีหลักฐานใบสูติบัตร หนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลที่ตาย เกิดและตายที่โรงพยาบาลเดียวกัน
๕. อายุเท่าไรถึงจะเป็นเจ้าบ้านในรายการทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ได้ หากอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ สามารถเป็นเจ้าบ้านในรายการทะเบียนบ้านได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้ได้ อันเนื่องมาจากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ